

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์ (6พ.ค.60)	<p>พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรวิทย์ ตันตวิวัฒน์ทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง จ.ตาก กล่าวว่า เห็นด้วยกับหลักการของคณะกรรมการพิจารณาประเด็นประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ คณะที่ 2 ที่กล่าวถึงการจัดระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย เพราะ 1.เป็นตัวอย่างที่ดีของโลกว่าทุกประเทศในโลกควรทำเช่นนี้ และถ้าคนไทยไปเจ็บป่วยในประเทศอื่น ประเทศนั้นก็ควรทำเช่นเดียวกับประเทศไทย 2.เป็นการควบคุมโรคระบาดไม่ให้แพร่กระจาย เนื่องจากโรคไม่มีพรมแดน โดยเฉพาะกลุ่มคนด้อยโอกาสทางสังคม หากไม่ได้รับการรักษา มีโอกาสที่แพร่กระจายโรคไปยังคนอื่นได้ และ 3.นอกจากกลุ่มชาวไทยภูเขาและกลุ่มคนไร้สัญชาติแล้ว เห็นควรให้สิทธิครอบคลุมถึงผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวด้วย เนื่องจากประเทศไทยได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากแรงงานต่างด้าว จึงควรให้การศึกษารักษาพยาบาล ถือเป็นการทำ CSR ของประเทศ</p> <p>การให้สิทธิรักษาพยาบาลคนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย เชื่อว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มไม่มากนัก เพราะต้นทุนที่เป็น Labour Cost อาทิ เงินเดือนบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้เพิ่ม มีเพิ่มในส่วนของการรักษา ค่ายาหรือค่าวัคซีนจำนวนหนึ่ง แต่จะช่วยในการควบคุมโรค ซึ่งไม่ถือเป็นการเอาภาษีของคนไทยมาดูแลคนต่างด้าว เพราะคนต่างด้าวที่อยู่ในไทยก็เสียภาษีผ่านการซื้อสินค้าต่างๆ ในรูปของภาษีมูลค่าเพิ่ม</p>
มติชน เดลินิวส์ (7 พ.ค. 60)	<p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ โดยเฉพาะประเด็นการจัดระบบสุขภาพให้ครอบคลุมทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย ที่ถูกมองว่าจะมีการดึงคนต่างด้าวเข้ามาใช้สิทธิบัตรทองด้วย ว่า การแก้ไขร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว มี 14 ประเด็นใหญ่ ตามที่ได้รายงานในที่ประชุม สปสช. ไปแล้ว ขณะนี้มีบางกลุ่มพยายามบิดเบือน แต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าการปรับแก้มาตราต่าง ๆ ก็เพื่อให้ สปสช.สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าเดิม ยืนยันว่าร่างฯ ยังมีอีกหลายกระบวนการ คาดจะเสร็จในวันที่ 16 พ.ค. นี้ และมีการรับฟังความคิดเห็น 3 ส่วน คือ 1.รับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์ สธ. และเว็บไซต์ สปสช. 2.การประชุมชี้แจง 4 ภาค และ 3.การประชุมพิจารณาเฉพาะกลุ่ม เพื่อลงรายละเอียดแต่ละประเด็น</p> <p>ล่าสุด กลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมือง ได้รณรงค์ให้คนไทยร่วมลงชื่อผ่าน www.change.org เรียกร้องการแก้ไขร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ดังนี้ 1.ห้ามแก้กฎหมายให้ชาวต่างชาติสวมสิทธิบัตรทอง 2.ยกเลิกบทบาทของสปสช. ที่ทับซ้อนกับสธ. ได้แก่ ยกเลิกระเบียบในการบันทึกเวชระเบียนจัดซื้อยาและโครงการย่อยของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นการรักษาแบบเหมาโหล และยกเลิกโครงการย่อยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรง และออกมาตรการลงโทษการกระทำที่ผิดทั้งกฎหมายและผิดธรรมาภิบาล</p>
กรุงเทพธุรกิจ (8 พ.ค.60)	<p>เสนอจัดตั้งคกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว มีวาระพิจารณารายงานการปฏิรูปของ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยการพิจารณาแนวทางดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน 27 วาระ ในปี 2560 กลุ่ม "คน" เรื่อง ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัดทำระบบสวัสดิการข้าราชการ ระบบประกันสุขภาพ และระบบ 30 บาท รักษาทุกโรค ให้มีลักษณะที่เท่าเทียมกัน</p>
มติชน (8 พ.ค.60)	<p>นายกฯ ไม่นุ่มมือตั้งบกลางแก้น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาโครงการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง วงเงินงบประมาณ 2.2 แสนล้านบาท ของกรมชลประทาน โดยอนุมัติการดำเนินโครงการแต่ไม่อนุมัติวงเงิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	งบประมาณ เพราะกังวลว่าโครงการสาธารณสุขภูมิภาคพื้นฐานอื่นๆ และโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เป็นรัฐสวัสดิการที่คนไทยส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบ และสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำไปจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วน เพื่อนำโครงการที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2561 มาหารือใหม่ในการประชุมรอบถัดไป
เดลินิวส์ (6พ.ค.60)	<p>นโยบายการใช้ยาในประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด จ.นนทบุรี ว่า รัฐบาลต้องการให้คนไทยเข้าถึงยามากขึ้นและทำให้ราคายาลดลง โดยหามาตรการให้สถานพยาบาลใช้ยาที่ผลิตในประเทศเพื่อลดต้นทุนการนำเข้า ซึ่งจะต้องให้นำยาบำบัดภาวะเลือดจางในผู้ป่วยไต และยาบำบัดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็ง ที่บริษัทฯ ผลิต ขึ้นทะเบียนนวัตกรรม และให้หน่วยงานรัฐซื้อไปใช้ ถือเป็นเรื่องดีที่มีบริษัทผลิตยาได้เองและได้มาตรฐาน ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เชื่อว่าไทยจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดของการผลิตยาประเภทนี้ และถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น โดยสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องช่วยซื้อยารวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นของไทย เพื่อขยายการพัฒนาในลักษณะห่วงโซ่</p>
มติชน ไทยโพสต์ (6พ.ค.60)	<p>ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจนท.รัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ส่งรายงานการไต่สวนไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย หรืออัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา จำนวน 18 คดี เป็นคดีส่วนกลาง 5 คดี ที่เหลือเป็นคดีส่วนภูมิภาค โดย จ.เชียงใหม่ มีคดีกล่าวหานายธรรมบุญ ธรรมรังษี สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เบียดบังเงินโครงการเร่งรัดการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ซึ่งคดีเหล่านี้ที่ประชุมกรรมการป.ป.ช. ได้ทยอยมีมติชี้มูลไปแล้ว โดยความผิดแล้วแต่กรณี มีโทษตั้งแต่ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผิดวินัยร้ายแรง ความผิดทางอาญา และมาตราอื่นๆ ประกอบบางกรณีมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ บางกรณีมีมูลความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542</p>
แนวหน้า (6พ.ค.60)	<p>คดีค้ำมนุษย์จ.แม่ฮ่องสอน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.ศรีวราห์ และคณะ พร้อมด้วย พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 ประชุมร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัดในบช.ภ.5 และเปิดเผยความคืบหน้าการติดตามคดีค้ำมนุษย์ใน จ.แม่ฮ่องสอน ว่า ขณะนี้มีตำรวจที่ถูกออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว 4 นาย การสืบสวนยังพบว่ามียุทธศาสตร์ที่ จะต้องถูกดำเนินคดีอีก 7 คน มีทั้งทหาร นักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่แขวงกาทาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดี</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ (6พ.ค.60)	<p>พายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว ที่ตำบลวังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย เกิดพายุฝนตกอย่างหนัก ทำให้อาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านฝั่งถูกพายุพัดหลังคาและโครงหลังคาได้รับความเสียหาย เบื้องต้นไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต นายกอบต.วังยาว ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และชาวบ้าน ได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของออกจากอาคาร และทางสาธารณสุขอำเภอด่านซ้ายได้รายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p> <p>ข่าวสด(8พ.ค.60)</p> <p>-เสนอข่าว ที่ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหาย กว่า 20 หลังคาเรือน และรพ.สต.ถูกพายุพัดท่อนไม้ใส่กระจก 2 บาน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึง เดลินิวส์ (8 พ.ค. 60)	<p>เงินเดือนบุคลากรสาธารณสุขล่าช้า</p> <p>-เสนอจดหมายจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีสานใต้ ร้องเรียนว่า ยังไม่ได้รับเงินเดือนตกเบิก เป็นเวลา 7 เดือนแล้ว การเลื่อนขึ้นเงินเดือนจังหวัดทำช้าทุกปีทุกรอบ ทั้งที่หน่วยงานอื่น เช่น ครู ตกเบิกเงินเดือนเร็วมาก แต่สายสาธารณสุขช้าทั้งตกเบิกเงินเดือนและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายก็จัดสรรไม่เหมือนจังหวัดอื่น หวังว่า สธ.ในยุค คสช. จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว</p>
มติชน คอลัมน์ ทอล์ค ออฟ เดอะทาวน์	<p>พ.ร.บ.มิลค์โคด</p> <p>-เสนอบทความ อ.สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ กล่าวถึงพ.ร.บ. การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กฯ ว่าการออก พ.ร.บ.ฉบับนี้ นับเป็นความกล้าหาญและ</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
(7 พ.ค. 60)	<p>ความดีแต่เดียวของรัฐบาล คสช. ที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิทารกและเด็กเล็ก ทำให้ได้รับสิทธิเข้าถึงอาหารที่ดีที่สุด ซึ่งต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมอนามัย มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สสส. และหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญขอขอบคุณและยกย่องสนช. ที่ได้ช่วยให้เด็กไทยได้กินนมแม่ และคำถามที่ท้าทายคือ เราจะแปลงและบังคับการใช้กฎหมายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังได้อย่างไร? คำตอบอยู่ที่คนไทยทุกคน</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน (8 พ.ค.60)</p>	<p>พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวถึง กรณีที่กลุ่มทันตแพทย์กังวลว่า พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จะส่งผลกระทบต่อทันตแพทย์และประชาชนในวงกว้างว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้มุ่งยกระดับและรักษามาตรฐานการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสีให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากอันตรายของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงจำเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีทุกประเภทที่มีค่าพลังงานเกิน 5 keV จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ดังนั้น เครื่องกำเนิดรังสีทุกประเภททั้งในอุตสาหกรรม การศึกษาวิจัยหรือทางการแพทย์ เช่น เครื่องกำเนิดรังสีทันตกรรม ที่มีค่าพลังงานอยู่ที่ 60 - 120 keV จึงต้องได้รับการควบคุม โดย ปส.ได้คำนึงถึงความสมเหตุสมผลในกระบวนการกำกับดูแลและมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะในกรณีของทันตแพทย์ เช่น การให้ทันตแพทย์ที่ผ่านการเรียนรู้ด้านรังสีมาพอสมควร สามารถได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรังสี (RSO) ได้เลยโดยการเทียบวุฒิ และสามารถแจ้งตรวจสภาพเครื่องและขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตเป็นผู้ครอบครองและผู้ดูแลเครื่อง ปิละแคหลัก ร้อย และเมื่อมีการเข้าไปตรวจที่คลินิกจะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะตัดเดือนก่อน ปัจจุบันมีทันตแพทย์จำนวนมาก รวมถึงคลินิกขนาดเล็ก ที่มีใบอนุญาตกับ ปส. สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานได้อย่างไม่ส่งผลกระทบต่อให้การวินิจฉัย การรักษาหรือค่าใช้จ่ายต่อผู้ป่วยแต่อย่างใด</p> <p>ด้าน ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ระบุว่า ขณะนี้กระบวนการแก้ปัญหาเรื่องพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ มีความก้าวหน้าตามลำดับ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่สมาชิกจะต้องรวมกลุ่มเพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐบาลในวันที่ 9 พ.ค.นี้.</p>
<p>ไทยโพสต์ (8 พ.ค.60)</p>	<p>ภาพค่าเดือนบนขวดเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวในงานแถลงข่าวเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะในการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ปัจจุบันมีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะนักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และที่สำคัญคือมีนักดื่มที่เป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้น จากที่ผ่านมาผู้ดื่มประมาณร้อยละ 7-8 แต่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 13 แล้ว ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งความรุนแรง อุบัติเหตุ การติดสารเสพติดชนิดอื่น รวมทั้งเป็นสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดในผู้หญิง</p> <p>สำหรับแนวคิดการติดภาพถ่ายค่าเดือนบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะนี้ได้มีการประกวดและตัดสินภาพถ่ายฉลากค่าเดือนบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว 4 ผลงาน และจะนำเข้าไปประชุมที่มีคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ สสส. ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีร.ว.สธ.เป็นประธานพิจารณา และให้กรม.เห็นชอบต่อไป ซึ่งจะพยายามดำเนินการให้ใช้ได้ภายในปีนี้ ส่วนการใช้ภาพอื่นนอกจากภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต้องหารือคณะกรรมการฯ ก่อน</p>
<p>มติชน สปริงนิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์ (8 พ.ค.60)</p>	<p>วัคซีนเอชพีวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2560 บอร์ดสปสช. โดยความเห็นชอบจากรัฐบาล ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาวัคซีน HPV ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นป.5 ทั่วประเทศ หลังจากทีคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เห็นชอบและให้บรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ ผ่านกรมควบคุมโรค เพื่อจัดหาวัคซีน HPV เพิ่มเติมฉีดให้ครอบคลุมนักเรียนหญิง ป.5 ทั้งหมด</p> <p>ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคและสปสช.ได้ร่วมกันจัดหาวัคซีน HPV ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 400,000 คน งบประมาณรวมกว่า 144 ล้านบาท โดยสปสช.จัดหาวัคซีน 226,660 โด๊ส งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สุขภาพแห่งชาติ 85 ล้านบาท และกรมควบคุมโรคจัดหาวัคซีน 173,340 โด๊ส งบประมาณ 58.9 ล้านบาท ขณะนี้ได้ร่วมกันสื่อสารไปยังหน่วยบริการ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองรับทราบข้อมูลการรับวัคซีน HPV คาดว่าจะให้บริการวัคซีนเข็มแรกในช่วงเปิดเทอมประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 และเข็มที่ 2 ในเทอมที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 บอร์ดสปสช.ได้เห็นชอบให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กหญิงชั้น ป.5 พร้อมอนุมัติงบประมาณสำหรับการจัดซื้อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด</p>
<p>มติชน แนวนหน้า (8 พ.ค.60)</p> <p>สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (6 พ.ค. 60)</p>	<p>เตือนท้องร่วงหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ของสำนักโรคบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2559 พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 138,595 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และโรคอุจจาระร่วง 1,202,813 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยในช่วงฤดูร้อน พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉลี่ยเดือนละ 1 แสนราย ส่วนโรคอาหารเป็นพิษพบผู้ป่วยเฉลี่ยหมื่นกว่าราย สำหรับปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-1 พฤษภาคม พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 337,003 ราย และผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ 38,893 ราย</p> <p>ประชาชนสามารถป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ 5 วิธี 1.ปรุงอาหารให้สุก หลีกเลี่ยงการปรุงโดยวิธีลวกหรือพล่าสุกๆ ดิบๆ 2.เพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารและน้ำดื่ม อาหารกล่องควรแยกกับข้าวออกจากข้าว และรับประทานภายใน 2-4 ชั่วโมงหลังปรุงเสร็จ 3.อาหารเหลือต้องเก็บในตู้เย็นและอุ่นก่อนรับประทาน หากมีรสหรือกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทาน 4.ควรล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาดด้วยน้ำหลายครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มีด เขียง หั่นอาหารดิบและอาหารสุกร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค 5.ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังขับถ่าย และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถงพิธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้ปกครองยุคอาหารสำเร็จรูป อุ่นร้อน ซ่อนกลางล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร สอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องน้ำ เพื่อป้องกันโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็ก</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (8 พ.ค.60)</p>	<p>สธ.แนะ 5 วิธีป้องกันโรคหืด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เผยสิ่งแวดล้อมปัจจุบันทำให้คนไทยมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคหืดเพิ่มขึ้น แนะนำ 5 วิธีดูแลป้องกันตัวเอง คือ 1. ตรวจสอบการหายใจ เช่น ไอ แน่นหน้าอก เหนื่อย หายใจมีเสียงวี๊ด 2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม เพื่อป้องกันโรคที่เป็นตัวกระตุ้นอาการของโรคหืด 3. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น สารก่อภูมิแพ้ต่างๆ สถานที่ที่มีฝุ่นควันและมลพิษ 4. ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้มีอาการหวัดเรื้อรัง 5. พบแพทย์และรับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด</p>
<p>สยามรัฐ(6พ.ค.60) กรมประชาสัมพันธ์ (8 พ.ค.60)</p>	<p>เดิน-วิ่ง ด้านความดันโลหิตสูง</p> <p>-เสนอข่าว สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ด้านความดันโลหิตสูง (Walk-Run Mini Marathon for Hypertension Awareness)เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก (17 พฤษภาคมของทุกปี) ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคมนี้ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น เดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคความดันโลหิตสูง</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (6พ.ค.60)</p>	<p>โรคมือ เท้า ปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอม ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โรคที่มักเกิดกับเด็กในช่วงเปิดเทอม คือ โรคมือ เท้า ปาก ขอแนะนำให้ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก เฝ้าระวังโรค เน้นคัดกรองเด็กเล็กทุกเช้า ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น โดยปี 2559 พบเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก มากที่สุดช่วง พ.ค.-ส.ค. ทั้งหมด 79,910 ราย เสียชีวิต 2 ราย</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ เดอะเนชั่น กรมประชาสัมพันธ์ (6พ.ค.60)</p>	<p>อย.ห้ามใส่หามู๋ในอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการอย. กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากสารสกัดหามู๋ ได้รับเลขสารบบอาหารจาก อย. และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถบำบัด บรรเทา หรือ รักษาโรคได้ ขอชี้แจงว่า ไม่เคยอนุญาตให้ใส่สารสกัดหามู๋ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพราะในเมล็ดหมามุ่มมีสารแอลโดปา ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทโดพามีน ที่มีผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ปัจจุบันยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดเรื่องความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดหมามุ่มที่นำมาเป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร และยังไม่มียุทธศาสตร์จากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศที่อนุญาตให้ใช้หมามุ่มเป็นอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร ดังนั้นขอเตือนผู้บริโภคอย่าตกเป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง</p>
<p>ข่าวสด (7 พ.ค. 60)</p>	<p>ปัญหาการนอนไม่หลับ</p> <p>-เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า คนไทยประสบปัญหาการนอนไม่หลับ ในช่วงกลางคืนหรือหลับไม่เพียงพอ ร้อยละ 30-40 และมีปัญหาการนอนไม่หลับเรื้อรัง ร้อยละ 10 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มเสี่ยง อาการที่พบมีทั้งเกิดเดี่ยวๆ ได้แก่ หลับยาก หลับๆ ตื่นๆ กลางดึก ตื่นเช้ากว่าปกติ ง่วงระหว่างวัน และเกิดควบคู่กัน 2 อาการขึ้นไป ทำให้เกิดความเครียด หงุดหงิดง่าย ร่างกายอ่อนเพลีย ขาดสมาธิ ความจำไม่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน การเรียน การตัดสินใจแย่ง ในผู้สูงอายุอาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ง่ายขึ้น ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับมากกว่า 1 สัปดาห์ควรพบแพทย์โดยเร็ว</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ (8 พ.ค.60)</p>	<p>คู่มือสร้างสุขด้วยสติ</p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต จัดทำคู่มือสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ให้ความรู้ประชาชนในการฝึกปฏิบัติทำสมาธิฝึกสติ 3 ขั้นตอน เพื่อจัดการความเครียดที่ถูกต้อง ได้แก่ 1.ฝึกหยุดความคิด 2.ฝึกการจัดการความคิดที่มาจากจิตใต้สำนึก โดยรับรู้ แต่ไม่คิดตาม และ 3.ฝึกการจัดการความวุ่นวายจากจิตที่เริ่มสงบ ใช้เวลาน้อยเพียงวันละ 10-20 นาที สามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ thaimio.com</p>
<p>มติชน (8 พ.ค.60)</p>	<p>เตือนอันตราย 'พ่อแม่ลูกเปลือยกาย'</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีการแชร์ภาพคู่สามีภรรยาและลูกน้อยเปลือยกายบริเวณต่างๆ โดยผู้เป็นสามีโพสต์เฟซบุ๊กว่าเป็นการถ่ายรูปแนวเนเจอร์ลิสต์ (Naturist) ทำให้ถูกสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อเด็กที่อาจเกิดกับเด็กนั้น</p> <p>พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของรสนิยมของแต่ละบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเฉพาะ กรณีนี้ไม่ทราบรายละเอียดมากนัก หากเป็นการโพสต์ภาพส่วนตัว หรือเป็นข้อมูลลับ หรือไม่ได้ตั้งใจจะเผยแพร่ต่อสาธารณะ ก็จัดเป็นสิทธิส่วนตัว แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูความเป็นจริงด้วยว่าจะกระทบอย่างไร หากมีเด็กเล็กอยู่และถูกเปลือยกายไปด้วย ต้องพิจารณาในเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ต้องแนะนำ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยหนึ่งการเปลือยกายในที่เสี่ยงอันตรายอาจเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ แต่หากรู้ว่าอะไรเหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นรสนิยมในการเปลือยกายแค้ในบ้าน หรือในกลุ่มเฉพาะที่ปลอดภัย ถึงจุดหนึ่งเด็กจะโตขึ้นและตัดสินใจเองว่าจะชอบรสนิยมดังกล่าวหรือไม่</p>
<p>สยามรัฐ (7 พ.ค. 60)</p>	<p>รณรงค์สาวไทยแก้มแดง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานรณรงค์เด็กไทยแก้มใส สาวไทยแก้มแดง สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีคณะสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ศูนย์อนามัยที่ 6 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นายอำเภอพระประแดง ผอ.โรงพยาบาล สสอ. ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข อปท. อสม. สถานประกอบการ โรงเรียนและประชาชน ร่วมงาน 500 คน และกล่าวว่า ปัญหาในกลุ่มแม่และเด็กเป็นปัญหาหนึ่งของ จ.สมุทรปราการ ที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสธ. ที่สนับสนุนส่งเสริมนโยบายสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก</p>
<p>เดลินิวส์(6พ.ค.60)</p>	<p>ทำออกกำลังกายกระชับใบหน้า</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุเทพ วิชรปิยภัณฑน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 7 กระบวนท่าฤาษีตัดต้นที่ส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกายและกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตบริเวณใบหน้า ทำให้เลือดไหลเวียนดี เลือดไปหล่อเลี้ยงใบหน้าและสมองได้ดี และยังช่วยบำรุงสายตา คลายเครียด ทำให้ใบหน้าสดใส กระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้า ช่วยชะลอการหย่อนคล้อยได้ คือ ทำเสยผม ทำทาแป้ง ทำเช็ดปาก ทำเช็ดคาง ทำกดใต้คาง ทำถูหน้าหู-หลังหู ทำตบท้ายทอย ทั้งหมดไม่มีอันตรายเพราะไม่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาท ไม่มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามในการทำ ทำได้ทุกเพศทุกวัย และทำระหว่างล้างหน้าได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ (8พ.ค.60)	<p>ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SMEs เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสมุนไพร เครื่องสำอาง ยาแผนไทย และยาแผนปัจจุบันให้ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในเรื่องต่างๆ โดยมีการจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยเพิ่มชนิดและรายการมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนยา และการส่งออกต่างประเทศ โดยจะย่นระยะเวลาในการจัดทำและให้ครอบคลุมหลายชนิดมากขึ้น</p>
ข่าวสด (8 พ.ค.60)	<p>การใช้สารหล่อลื่นกับถุงยางอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักวิจัยและเครื่องมือแพทย์ได้ศึกษาผลกระทบของการทาสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ ที่นำมาใช้ร่วมกับถุงยางอนามัย พบว่า เค-วาย เจลหล่อลื่นสูตรน้ำ ไม่มีผลทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของถุงยางอนามัย เนื่องจากเป็นสารหล่อลื่นประเภทละลายในน้ำ ไม่ทำลายพันธะเคมีของยางธรรมชาติ ส่วนถุงยางอนามัยที่ทาเพิ่มด้วยสารหล่อลื่นประเภทละลายในน้ำมัน พบว่า น้ำมันพืช ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของถุงยางอนามัยสูงสุด รองลงมาได้แก่ เบบี้ออยล์, ปีโตรเลียม เจลลี่ และบอดี โลชั่น ตามลำดับ ดังนั้นหากต้องการใช้สารหล่อลื่นเพิ่มเติมกับถุงยางอนามัย ขอให้ใช้สารหล่อลื่นประเภทใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ไม่ควรใช้สารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันพืชหรือน้ำมันแร่ เนื่องจากจะทำให้ถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพ แดงง่าย ไม่สามารถใส่คุมกำเนิดหรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้</p> <p>ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย สามารถติดต่อเข้าชมได้ที่สำนักวิจัยและเครื่องมือแพทย์ (อาคาร 9 ชั้น 8) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99954, 99955 โทรสาร 0 2951 0000 ต่อ 99955 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.</p>
มติชน ข่าวสด คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ (8 พ.ค.60)	<p>อุบัติเหตุรถเจ้าหน้าที่กู้ภัย</p> <p>-เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนรถตู้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลคลองเต็ง บนถนนเพชรเกษม ช่วงขาออกเมืองตรัง-คลองเต็ง บ้านปลายหมัน หมู่ 9 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังลงไปช่วยเหลือคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเฉี่ยวชนราวสะพานกลางถนน ทำให้มีผู้เสียชีวิตคาที่ 3 ราย เสียชีวิตที่รพ. อีก 1 ราย และบาดเจ็บรวม 6 ราย</p>
คมชัดลึก(8พ.ค.60)	<p>ผลตรวจเด็ก 2 ขวบถูกทำร้าย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญลักษณ์ นายแพทย์นิติเวช รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวถึงกรณี นายจิรนต์ ปันสวน อายุ 24 ปี ชาว จ.ระยอง นำ ด.ช.ระพีภัทร สาและ อายุ 2 ขวบ ส่งรพ.ราชเวช จ.อุบลราชธานี โดยอ้างว่าเด็กจมน้ำเสียชีวิต ว่า จากการผ่าศพพิสูจน์ พบว่าด.ช.ระพีภัทร ตับอ่อนแตก มีเลือดออกในช่องท้องทำให้ท้องบวมโต และที่ศีรษะมีเลือดคั่งในเยื่อหุ้มสมอง ซึ่งเกิดจากการกระแทกอย่างแรง สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตมาจากมีเลือดออกในช่องท้องจำนวนมาก และเสียชีวิตก่อนเที่ยงวันของวันเกิดเหตุ เนื่องจากในกระเพาะอาหารของเด็กไม่พบเศษอาหารหลงเหลืออยู่ จึงคาดว่าเด็กถูกทำร้ายตั้งแต่เช้ามืดจะนำส่งโรงพยาบาลในช่วงเย็น ทั้งนี้ ตำรวจจะติดตามตัว นายจิรนต์ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง และนางธิดารัตน์ สมบูรณ์ แม่ของเด็ก มาสอบปากคำต่อไป</p>
ไทยรัฐ (7 พ.ค. 60)	<p>ความคืบหน้าคดีหมอลอกแซร์ลูโกโซ่</p> <p>-เสนอข่าว ผู้เสียหายใน จ.เชียงใหม่ เริ่มรวมตัวกันและตรวจสอบประวัติของ นายภูติส กิตติธราดิกล พบว่าไม่ได้เป็นนายแพทย์ตามที่กล่าวอ้าง แต่เรียนจบด้านเภสัชศาสตร์ ขณะนี้ไม่สามารถติดต่อนายภูติสได้ เกรงว่าจะหนีออกนอกประเทศ จึงนัดกันมาแจ้งความ จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวมีสมาชิกทั่วประเทศ 4 หมื่นกว่าคน คาดมีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาท พนักงานสอบสวนได้บันทึกปากคำไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
เดลินิวส์ (7 พ.ค. 60)	<p>แอปพลิเคชัน Fast Track</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วิวรรณ์ ก่อวิริยกุล นพ.สสจ.เลย เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสสจ.เลย ด้วยโปรแกรม HDC ณ วันที่ 26 เม.ย. 60 พบผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 3,602 คน เสียชีวิต 133 คน และพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 4,468 คน เสียชีวิต 197 คน ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองหากได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลภายใน 270 นาทีสามารถหายได้ จึงขอแนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม "Fast Track" ผ่านสมาร์ตโฟนทุกระบบ ซึ่งมีรายละเอียดเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รายชื่อโรงพยาบาล หนังสือ ภาพความรู้ และเพชบุ๊กที่ให้ความรู้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และยังมีแบบประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหรือไม่ และขอแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ตรวจสอบสุขภาพร่างกายประจำปี หากมีประวัติพ่อแม่ ญาติพี่น้องสายตรง ป่วยด้วยโรคนี้ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแพทย์ใกล้บ้าน
เดลินิวส์ (8 พ.ค.60)	<p>รพ.ตรังจัด 'ตักบาตรข้างเตียง'</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกุล รองผอ.รพ.ตรัง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมตักบาตรข้างเตียง ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่เป็นการรวมตัวกันเองของกลุ่มแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด เพื่อนำธรรมะเข้ามาช่วยกล่อมเกลาคิดใจ ให้เกิดความสุข ความสงบ และความร่มเย็นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีบุคลากรในสังกัด รวมไปถึงผู้ป่วยและญาติที่ไม่มีโอกาสออกไปตักบาตรที่วัดได้ตามปกติเข้าร่วมกิจกรรม ของที่ได้รับจากการบิดพบปะในแต่ละครั้ง จะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยรับประทาน หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง</p>
ข่าวสด (7 พ.ค. 60)	<p>จังหวัดต้นแบบใช้สมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นายธนะสรรค์ ศิริวิมลย์ เจ้าหน้าที่สสจ.สกลนคร กล่าวว่า สถาบันสมุนไพรแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกให้สกลนครเป็นจังหวัดต้นแบบใช้สมุนไพร ซึ่งชาวบ้านนำสมุนไพรมาจาก 2 แหล่งคือ จากแหล่งธรรมชาติและปลูกเอง โดยสสจ.สกลนครได้พัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง มีการสร้างสหกรณ์สมุนไพรของสกลนครขึ้นมา ทั้งนี้ ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของสมุนไพร และสกลนครก็โด่งดังเรื่องครามด้วย</p>
เดลินิวส์ (7 พ.ค. 60)	<p>รพ.อาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวว่า มีแนวคิดที่จะดำเนินโครงการ รพ.อาหารปลอดภัย ครอบคลุมรพศ. รพท. และรพช.ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งปัจจุบันได้จัดให้ จ.นครปฐมเป็นจังหวัดนำร่องแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย และดำเนินโครงการครบทุกพ.แล้ว โดยเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดหาเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยขายให้กับรพ.</p>
ข่าวสด (8 พ.ค.60)	<p>พบจิ้งเหลนในถุงแกง</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีผู้บริโภคซื้อแกงไก่แล้วพบจิ้งเหลนขนาดตัวยาวกว่า 3 นิ้วในถุงแกง ที่ตลาดสด (ตลาดต้นโพธิ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร</p> <p>นางปัทมา พวงมาลัย รก.ผอ.กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เผยว่า เทศบาลกำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร และรพ.กำแพงเพชร จะจัดอบรมให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้า พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหารในตลาด เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าตระหนักถึงความสะอาดของการประกอบอาหาร และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาว และจะเร่งหาที่มาของจิ้งเหลน ว่ามาจากหน่อไม้ดองหรือตกลงไปขณะประกอบอาหาร</p>
ไทยโพสต์ (7 พ.ค. 60)	<p>ส่งมอบอาคารบริการสาธารณสุขให้กับชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว พิเชียร คุณสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอโยธินะโมะโตะ เป็นประธานส่งมอบอาคารบริการสาธารณสุขให้กับชุมชนที่ขาดแคลน อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท ในการก่อสร้างและปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน โดยมูลนิธิได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2556</p>
ข่าวสด (8 พ.ค.60)	<p>กทม.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า สำนักอนามัยได้ประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพบาล สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สุ่มตรวจประเมินสุขลักษณะสิ่งแวดล้อมในสถานที่ราชการของกทม. ตามเกณฑ์ HAS 3 กลุ่ม ได้แก่ สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงเรียนสังกัดกทม. รวม 285 แห่ง พบผ่านเกณฑ์ 160 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 125 แห่ง อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของประชาชน จึงกำหนดให้ 50 เขต 68 ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัด 9 แห่ง พัฒนาห้องน้ำสาธารณะให้แล้วเสร็จในปี 2560 ส่วนโรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 437 โรง ดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2561</p>
เดลินิวส์ สปริงนิวส์ (8 พ.ค.60)	<p>มาตรฐานนางแบบ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศส ออกกฎหมายควบคุมให้นางแบบและนายแบบทุกคนที่ประกอบอาชีพในประเทศไทย ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุ 2 ปี โดยระบุถึงดัชนีมวลกายที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ คือตั้งแต่ 18.5 ขึ้นไป และแพทย์ต้องรับรองว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสุขภาพดี เพื่อจำกัดค่านิยมคนอยากผอม หรือโรคอะนอเร็กเซียซึ่งพบมาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ในกลุ่มอาชีพนี้ และเป็นต้นแบบที่ผิดเพี้ยน โดยนายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน และปรับสูงสุด 75,000 ยูโร (ราว 2.8 ล้านบาท)
เว็บไซต์ kapok (7 พ.ค. 60)	เลื่อนชั้นในตรวจจับมะเร็งเต้านม -เสนอข่าว หม่อมชวาท เม็กชิวโกวีย์ 18 ปี ประดิษฐ์บรรดาตรวจจับมะเร็งเต้านมเชื่อมสัญญาณบลูทูธ ชื่อว่า EVA มีระบบการสำรวจตรวจจับมะเร็งแบบอัตโนมัติ ใช้งานง่ายกว่า สะดวกกว่า และค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ในปริมาณไบโอเซ็นเซอร์กว่า 200 ตัว ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวเต้านม รวมถึงน้ำหนัก ขนาด และอุณหภูมิของเต้านม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดปริมาณเลือดที่ไหลมาเลี้ยงเต้านม หากเลือดมีปริมาณเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าอาจจะไปหล่อเลี้ยงก้อนเนื้อร้าย โดยหลังจากตัวบราได้ข้อมูลจากเต้านมแล้วจะส่งผ่านข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือผ่านระบบบลูทูธ เพื่อนำไปวิเคราะห์และประมวลผล
ไทยรัฐ(6พ.ค.60)	บ.จอห์นสัน แพ็คดีแบ่งฝุ่นก่อมะเร็ง -เสนอข่าว ศาลเมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ในสหรัฐฯ สั่งให้บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ชดใช้ลอยส์ สเตมปี หมิงซาร์รัฐเวอร์จิเนีย ที่ยื่นฟ้องว่าเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งรังไข่ ตั้งแต่ปี 2555 และปัจจุบันยังต้องรักษาด้วยคีโมบำบัดและลูกกลมไปถึงตับ เป็นเงิน 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (กว่า 3,800 ล้านบาท) หลังโจทก์ใช้แบ่งฝุ่นเด็กจอห์นสันที่มีส่วนผสมของแร่ทัลก์บริเวณอวัยวะเพศ เป็นระยะเวลาร่วม 40 ปี โดยทางจอห์นสันฯ จะขอสู้คดียื่นอุทธรณ์ ถือเป็นการจ่ายค่าชดเชยครั้งใหญ่สุดจากจำนวนผู้ที่ฟ้องร้อง ซึ่งกล่าวโทษจอห์นสันฯ ว่าไม่มีคำเตือนให้กับผู้บริโภคเพียงพอในผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีส่วนผสมของสารทัลก์ เกี่ยวกับข้อควรระวังการเกิดมะเร็ง
เพจ Drama-addict (8 พ.ค.60)	ข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก -ได้แชร์โพสต์ของ Tipcable TV ที่เสนอข่าว การจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ปี 2560 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อบต.สระแก้ว ร่วมกับ รพ.สต.หนองกรด จัดกิจกรรม “THE MASK Pap smear หน้ากากแปปสเมียร์” คนไข้ไม่เห็นหน้าหมอ หมอไม่เห็นหน้าคนไข้ เพื่อไม่ให้เกิดความอาย และกล้าที่จะมาตรวจคัดกรองมากขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี
เพจ Drama-addict (8 พ.ค.60)	เตือนฟรุคโตสในเครื่องดื่มแทนอาหาร -กล่าวถึงอันตรายของเครื่องดื่มที่อ้างว่ากินแทนข้าวเพื่อลดน้ำหนัก จนมีคนที่ได้รับผลกระทบมาโพสต์เตือนว่าทำให้เกิดตับพัง ว่า โดยส่วนตัวคิดว่าเกิดจากฟรุคโตสที่เครื่องดื่มพวกนี้จะใส่ปริมาณมาก อ้างว่าเป็นน้ำตาลที่ดี กินแล้วน้ำตาลในเลือดขึ้นช้า คนที่เป็นเบาหวานกินได้ ฯลฯ แต่ประเด็นที่ไม่เคยบอกคือ มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งถ้ากินแต่พอดี แต่ถ้ากินมากเกินไป ตับจะทำงานหนักมาก เพราะฟรุคโตสต้องผ่านตับก่อน เมื่อถึงจุดหนึ่ง จะเกิดปัญหาตับอักเสบ นำไปสู่การเป็นตับแข็งได้ จึงขอเตือนผู้ที่เข้าคอร์สลดความอ้วน แล้วให้กินเครื่องดื่มทดแทนอาหาร ให้อดส่วนฟรุคโตสในฉลากด้วย
เฟซบุ๊ก Spatan Doctor (8 พ.ค.60)	หอยนางรมมีเชื้อแบคทีเรีย vibrio -โพสต์ข้อมูล ผลสำรวจหอยนางรมสด จาก 30 แหล่ง (ตลาดสดกับซูเปอร์มาร์เก็ต) พบเชื้อแบคทีเรีย Vibrio เกือบ 100% ดังนั้นขอแนะนำผู้ที่สุขภาพไม่ดี ภูมิคุ้มกันไม่ดี โดยเฉพาะโรคตับ ห้ามกินหอยนางรมสดเด็ดขาด ส่วนคนที่แข็งแรงปกติให้กินแต่พอดี



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch